



ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา

ตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้สอบคัดเลือกลูกจ้างตำแหน่ง ช่าง กองบำรุงรักษาทาง ฝ่ายบำรุงรักษา ไปแล้วนั้น ปรากฏผลผู้สอบได้ คือ

นายชานน เจริญฉาย

การทางพิเศษฯ ขอให้ผู้สอบได้ไปรายงานตัวพร้อมนำรูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ใบรับรองแพทย์ ผลการตรวจกรู๊ปเลือด ผล X-RAY ปอด ผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (แอมเฟตามีน และ มอร์ฟิน) ซึ่งตรวจมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จากโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนไปยื่น และจัดทำสัญญาค้ำประกันในวงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดการค้ำประกันตามคำอธิบายแนบ) ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๑ อาคาร ๑ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวศิริมา ชานอยู่)
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

คำอธิบายการค้ำประกัน

ผู้มาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้าง ข่าง จะต้องค้ำประกันตนเอง โดยใช้เงินสดในวงเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท มาวางและทำสัญญา เพื่อประกันตนเองต่อการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถนำเงินสดมาวางในการค้ำประกันได้ ผู้ปฏิบัติงานอาจจะมีผู้ค้ำประกันเพื่อรับรองว่าจะชดใช้ค่าเสียหายแก่ กทพ. ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นทำให้ กทพ. เสียหาย โดยต้องมี ผู้ค้ำประกัน ๑ คน ในวงเงิน ๑๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งผู้ค้ำประกันมีสิทธิค้ำประกันผู้ปฏิบัติงานได้ไม่เกิน ๑ ราย และผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑. เป็นข้าราชการที่มีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ ๑๘,๐๐๐ บาท ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารหรือข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยเอก ขึ้นไป

๒. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่อัตรา ขั้นที่ ๑๔ (๑๘,๙๐๐ บาท) ขึ้นไปหรือเทียบเท่าตามบัญชีโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานใช้บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ค้ำประกัน ระหว่างปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานต้องยินยอมให้ กทพ. หักเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินเดือนหรือค่าจ้างไว้เป็นเงินประกันจนกว่าจะครบวงเงินค้ำประกัน เมื่อหักเงินเดือนหรือค่าจ้างเป็นเงินประกัน ได้ครบเต็มจำนวนแล้ว ผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นความรับผิดชอบต่อ กทพ.

ในการทำสัญญาค้ำประกัน (กรณีผู้ค้ำประกันไม่ใช่พนักงาน กทพ.) ให้ลงนามต่อหน้าหัวหน้าหัวหน้าแผนกสรรหาและประเมินผล หรือเจ้าหน้าที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป และถ้าผู้ค้ำประกันต้องออกจากราชการ หรือ ออกจากงานด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม หรือถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือถึงแก่ความตาย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ อันเป็นผลให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดให้มีการค้ำประกันใหม่ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันทราบหรือควรทราบเรื่องดังกล่าว ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ กทพ. จะหักเงินเดือนหรือค่าจ้างไว้เป็นเงินประกันในอัตราร้อยละ ๒๐ ของทุกเดือน จนกว่าจะครบวงเงินที่กำหนดไว้

หลักฐาน หลักฐานที่ผู้ค้ำประกันจะต้องนำมาในวันทำสัญญา ได้แก่

๑. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมสำเนาภาพถ่ายและรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีไม่ใช่พนักงาน กทพ.)

๓. ใบรับรอง หรือหลักฐานแสดงตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (กรณีไม่ใช่พนักงาน กทพ.)

๔. หนังสือยินยอมคู่สมรส ในกรณีที่คู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่สามารถลงนามในสัญญาค้ำประกันได้ด้วยตนเองที่การทางพิเศษฯ

๕. ค่าอากรแสตมป์ ๖ บาท

แผนกสรรหาและประเมินผล

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๐๐๔๕